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ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิ (UBI) ร่วมกับ มหาวทิยาลัย
เกาหลี GNTECH สัมมนาทางวิชาการร่วมกัน  
ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีวีภาพ 

ศูนย์บ่มเพาะฯ ร่วมกบั GNTECH

คกก.ส่งเสริมฯ จดัการความเสีย่งไอที
คกก.ส่งเสริมกิจการฯ ดึงกูรูด ้านกฎหมาย  

กรูสูือ่ ไขก๊อก “ภยัมดืบนสือ่สงัคม ออนไลน์” เตอืน
ภัยเยาวชน ผู้ใช้โซเชียล จัดการความเส่ียง พร้อม
เรยีนรูส่ื้อใหม่อย่างถกูต้อง สร้างสรรค์ รูภั้ยอนัตราย
ของสือ่ออนไลน์ได้เท่าทนั ในวนัที ่๒๐ กมุภาพนัธ์ นี้

นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กล่าวว ่า ในปัจจุบันมีการใช้สื่อออนไลน์โดย
ไม่รู้กฎหมายของการใช้สื่อออนไลน์ ตลอดจนมี
มิจฉาชีพใช้สื่อออนไลน์หลอกลวง โดยผู้ใช้รู ้ไม่
เท่าทัน ท�าให้โดนหลอกลวงจากสื่อออนไลน์ให้เสีย
ทรพัย์ และใช้สือ่ออนไลน์ผดิ กฎหมายอย่างไม่รูเ้ท่า
ทัน จงึจดัเสวนาในครัง้นีข้ึน้เพือ่ต้องการให้เยาวชน
และบคุคลทัว่ไป เรียนรูถ้งึสือ่ใหม่อย่างถกูต้องและ
สร้างสรรค์ เพื่อก่อประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม 
ตลอดจนรับรู้ภัยอันตรายของการใช้สื่อออนไลน์

“รปูแบบของการเสวนาในครัง้นี ้เป็นแบบคณะ 
(Panel) โดยให้วิทยากรแต่ละท่านน�าเสนอข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และให้ความรู้จากประสบการณ์จริง
ของภัยสื่อออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเสวนา
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน”

น.สพ.ดร.สมเกยีรต ิศลีสทุธิ ์ผูจ้ดัการศนูย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กล่าวว่า การจดัสมัมนาครัง้นีเ้ป็นการร้องขอจาก
ทาง swine science and technology center 
(GNTECH) จากเมือง Jinju ประเทศเกาหลีใต้  
ที่ต้องการจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วชิาการระหว่าง ๒ ประเทศ ทางด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีวีภาพด้านสกุรและเนือ้สกุร 

“ทางศูนย ์บ ่มเพาะวิสาหกิจ เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ที่ทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้
รับจากการสัมมนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและตื่น
ตัวในด้านการวิจัยด้านปศุสัตว์ รวมทั้งยังเป็น
โอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ ซ่ึงจะมีส่วนในการส่งเสริมให้มีผลงาน
ทางวิชาการด้านปศุสัตว์ที่จะน�ามาใช้ในการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้
เป็นอย่างดี” น.สพ.ดร.สมเกียรติ กล่าว 

น.สพ.ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้
ยังเป็นช่องทางที่ดี ในการท�าวิจัยร่วมกับทาง 
GENTEC ซึ่งนักศึกษาเองก็จะได้มีโอกาสร่วมใน

จัดสัมมนาทางวิชาการด้านปศุสัตว์ 

ผุดเสวนา ภัยมืดบนโลกออนไลน์
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวต่อว่า ส�าหรบั

วิทยากรที่มาร่วมเสวนาในคร้ังนี้ คือพันต�ารวจ
โทรังสิมันฑ์ วิจิตธ�ารงศักดิ์ รองผู้ก�ากับการ 3 
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คุณสมบัติ  
ลีลาพตะ ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายกระจาย
เสยีงและโทรทศัน์ ดร.จนิตนนัท์ ชญาต์ร ศภุมติร 
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ คุณชุมฉันท์  
ช�านิประศาสน์ บรรณาธิการบริหารข่าวสด  
คุณวสกร เดชสุธรรม ศิลป ินวงกล ้วยไทย 
WARNER MUSIC THAILAND 

ทั้งนี้ มีอาจารย์เจตน์ จารุพันธ์ อาจารย์สาขา
วชิาวชิานเิทศศาสตร์ มรภ.จนัทรเกษม (ผู้ด�าเนนิ
รายการ) ซี่งแต่ละท่านจะมีความช�านาญใน
ด้านกฎหมาย การปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ผูท้ีอ่ยู่ในสือ่ออนไลน์ครอบคลมุทกุส่วน  

บรรยากาศทางวชิาการแบบนานาชาติ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังได้มีโอกาสน�าเสนอความเป็น
มหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นสะอาดตากับนักวิจัยต่าง
ประเทศ ให้เกดิบรรยากาศทางวชิาการอกีระดบัหนึง่” 
น.สพ.ดร.สมเกียรติ กล่าว 

“การจัดสัมมนาร่วมกันครั้งนี้สืบเนื่องมา
จากทั้ง ๒ มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และ
นับจากการลงนามในครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันยัง
คงมกีารตดิต่อแลกเปลีย่นข้อมลูทางวชิาการอยู่
เป็นประจ�า ซึ่งการลงนามความร่วมมือกับทาง 
GENTEC เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะเกิดความ
ร่วมมอืกนัต่อไปในอนาคต ซึง่ทาง GENTEC ได้
เสนอให้ทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยน�าเสนอ
หวัข้อวจิยัทีต้่องการท�าร่วมกบั GENTEC เพ่ือขอ
ทนุวจิยัจาก Korean Research  Council และ
ให้ส่งหวัข้องานวจิยัหรอืบทความทางวิชาการไป
ร่วมประชุมวิชาการร่วมกันกับทาง GENTEC 
ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายเดือน พ.ค.นี้” น.สพ.ดร. 
สมเกียรติ กล่าว

ที่จะมาให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรวมถึงวิธี
แก้ไขด้วย

“สิ่งที่ผู ้ เข ้าร ่วมเสวนาจะได้รับจากการ
เสวนาในครั้งนี้คือ จะได้ความรู้ท้ังด้านกฎหมาย
ในการใช้สื่อออนไลน์ วิธีการใช้สื่อออนไลน์
อย่างไรไม่ผิดกฎหมายและการป้องกันภัยจาก
การใช้ส่ือออนไลน์ ตลอดจนได้ซักถามและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ”  
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าว

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวต่ออีกว่า 
โครงการต่อ ๆ ไปที่ทางคกก.ส่งเสริมกิจการ 
มหาวทิยาลยัฯ จะจดัขึน้นัน้ จะเป็นการจดัเสวนา
ในหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและอาจารย์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
ดนตรร่ีวมกับคณะมนษย์ุศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สาขาวชิาดนตร ีสากล เพ่ือเผยแพร่กจิกรรม ร่วม
จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ซื้อเครื่องดนตรีให้แก่
เรอืนจ�ากลาง กรมราชทณัฑ ์และจัดสรรทุนการ
ศึกษา โดยน�ารายได้จากการจัดกอล์ฟการกุศล 
มอบเป็นทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม

“๖ หนุม่สาว” สร้างชือ่เวทปัีญญาชน
คว้า ๖ เหรียญ กีฬามหาวิทยาลัย
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“หยุด!! ท�ำร้ำยเพื่อนมนุษย์”
 จากกระแสข่าวในเรือ่งของการทารณุกรรมสตัว์ จะเหน็ว่านอกจากข่าวทีโ่ด่งดงัเมือ่ช่วงอาทติย์ทีผ่่านมา กจ็ะมหีลากหลายเหตกุารณ์ทีม่นษุย์
ได้ทารุณกรรมสัตว์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการกระท�าที่ผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกัน การทารุณกรรมสัตว์ ลองมาฟังน้อง ๆ ชาวจันทรเกษมกันดูว่า
เขามีความคิดเห็น และวิธีช่วยป้องกันการทารุณกรรมสัตว์อย่างไรกันบ้าง

นายสมภพ พรรณรังษี (ไนท์) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
 ผมมีความคิดเห็นท่ีว่า การทารุณกรรมสัตว์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างมากนะครับ  
ทั้งที่เป็นสัตว์สงวนหรือไม่ก็ตาม ควรจะมีกฎหมายที่เข้มแข็งและบทลงโทษส�าหรับผู้ที่
กระท�าในกรณแีบบนี ้สิง่ท่ีผมจะช่วยป้องกนัการทารุณกรรมสตัว์ ถ้าผมพบเหตกุารณ์แบบ
นั้นผมเข้าไปเตือนในสิ่งที่ท�า หรือถ่ายภาพและคลิปเอาไว้และน�าไปแจ้งความด�าเนินคดี
กับคนที่กระท�าผิดในการทารุณกรรมสัตว์ครับ

Book in My Mind สปัดาห์นีอ้ยู่กับ ดร.ชยตุม์ 
วะนา หรืออาจารย์ยุต อาจารย์ประจ�าสาขา
วชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ 
ท่ีจะมาบอกเล่าถงึหนงัสอืเล่มโปรดของเค้า รวม
ถึงเสน่ห์ของหนังสือเล่มนั้น พร้อมทั้งบอกถึง
เทคนคิการอ่านหนงัสอืในแบบตวัเอง

“หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “สนุกคิดในชีวิต
ประจ�าวนัแบบเศรษฐศาสตร์” ของ Prof.Robert 
H. Frank ครับ ท่านเป็น เป็นหนังสือภาษา
อังกฤษ แต่ ดร.เอกอรุณ อวนสกุล ได้น�ามา
แปลเป็นภาษาไทยอีกที เพ่ือท�าให้อ่านง่ายข้ึน

เยอะเลยครับ” อาจารย์ยุต เล่าถึงชื่อหนังสือ
ที่อ่านเป็นประจ�า

“หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการอ่าน
หนังสือเชิงเศรษฐศาสตร์ของผมครับ เป็น
หนังสอืทีอ่ธบิายหลกัการคดิแบบเศรษฐศาสตร์
ที่ไม่ใช่ลักษณะแบบต�าราหนัก ๆ แต่เป็นการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบ่อยใน
ชีวิตประจ�าวันด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์ท้ัง
ท่ีมันไม่น่าจะอธิบายได้ และร้อยเรียงเป็น
บทความให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกรณีศึกษา
มากมาย ซึง่สามารถอธบิายได้อย่างมเีหตผุลใน
ทางเศรษฐศาสตร์” อาจารย์ยุต เล่าถึงเนื้อหา
ภายในเล่ม

“ผมคิดว ่าหนังสือเล ่มนี้มี เสน ่ห ์อยู ่ที่
ประเด็นท่ีผู้เขียนหยิบยกมาเขียนส่วนมากจะ
เกิดข้ึนบ่อย ๆ ในชีวิตครับ ทั้งที่เคยพบด้วย
ตัวเองแล้วก็ฟังคนรอบข้างเล่ามา ประเด็น
เหล่าน้ีสามารถอธิบายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
ได้ทั้งหมด ท�าให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราร�่าเรียนมาที่
คนเขาบอกว่ายาก เรียนจบแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ 
จริง ๆ มันใช้ได้เยอะมากในหลาย ๆ กิจกรรม
ของชีวิตครับ” อาจารย์ยุต บอกถึงเสน่ห์ของ
หนังสือที่หยิบยกเป็นเล่มโปรดของตัวเอง

“นอกจากหนังสือเล่มนี้ที่อ่านเป็นประจ�า 
ยังมีอีกหนึ่งประเภทที่อ่านค่อนข้างบ่อยอยู่
เหมือนกัน คือหนังสือประเภทการ์ตูน เพราะ
ผมคิดว่าครับ การอ่านการ์ตูนพวกนี้แล้ว
บางทนีอกจากคลายเครยีดยงัได้มมุมองใหม่ ๆ 
จากการจินตนาการของผู้เขียนด้วยนะครับ” 
อาจารย์ยุต ยังได้บอกถึงหนังสืออีกประเภทที่

ชอบอ่านไม่แพ้กัน
“หลังจากที่ได้อ่านหนังสือ “สนุกคิดใน

ชีวิตประจ�าวันแบบเศรษฐศาสตร์” ได้น�ามา
ปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้เยอะมากครบั อย่าง
แรกเลยคือเราจะกล้าตั้งค�าถามกับสิ่งรอบตัว
มากข้ึน เม่ือเราตั้งค�าถามเราก็จะพยายามหา
ค�าตอบ เมื่อเราพยายามหาค�าตอบเราจะพบ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน อย่าง
ที่สองคือเม่ือเราเข้าใจในสิ่งที่เราหาค�าตอบได้
แล้ว เราจะมีมุมมองใหม่ ๆ ที่จะน�าไปต่อยอด
ได้มากมาย แต่ส่วนตวัของผมได้ประโยชน์ด้าน
การปรับไปใชใ้นการเรียนการสอนเพิม่อกีด้วย
ครบั” อาจารย์ยตุ บอกถงึประโยชน์จากหนงัสอื
เล่มนี้ที่ได้น�าไปปรับใช้กับตัวเอง

ผมคิดว่าหนังสือเล่มน้ีมีเสน่ห์
อยู่ที่ประเด็นที่ผู้เขียนหยิบยกมาเขียน
ส่วนมากจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในชีวิตครับ 
ทั้งที่เคยพบด้วยตัวเองแล้วก็ฟังคน
รอบข้างเล่ามา ประเด็นเหล่านี้สามารถ
อธิบายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ได ้
ทั้งหมด ท�าให้รู้สึกว่าส่ิงที่เราร�่าเรียน
มาที่คนเขาบอกว่ายาก เรียนจบแล้วก็
ไม่ค่อยได้ใช้ จริง ๆ  มันใช้ได้เยอะมากใน
หลาย ๆ  กิจกรรมของชีวิตครับ

นางสาวเจนจิรา ประสงค์ (แอม) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้หลาย ๆ  เหตกุารณ์กบัการทารณุกรรมสตัว์ รูสึ้กไม่ค่อยชอบกับคนทีไ่ด้ลงมือท�าเท่าไหร่ 
เพราะพวกสัตว์ต่าง ๆ  ไม่ได้สร้างความเดอืดร้อนให้กบับคุคล หรอืสงัคม ในด้านทีห่นเูป็นพลเมอืงคนหนึง่กจ็ะคอย
เป็นหูเป็นตาให้กับเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ เพราะสิ่งท่ีท�าอย่างน้อยก็ได้สร้างความสุขให้ตัวเอง และ
เพื่อนร่วมโลกของเราค่ะ
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ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก
รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

  แนวทางในการพัฒนางานวิจัย ต้องเริ่มต้นจากให้อาจารย์ตระหนักในภารกิจที่
ส�าคญัว่าอาจารย์ต้องท�างานวจิยั เพือ่พฒันาตนเองและการเรยีนการสอน มิฉะนัน้แล้ว
อาจารย์จะเป็นคนล้าสมัย ไม่ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ความรู้ที่จะน�าไปใช้
ในการเรียนการสอน จะต้องเป็นความรู้ที่ทันโลก สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  
นี่คือเหตุผลส�าคัญที่อาจารย์ต้องท�าวิจัย
  ส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว ยังต้องดูแลชุมชนเพราะเชื่อว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดประชาชน สามัญชนมากที่สุด ภารกิจนี้ท�าให้เรา
ต้องเข้าใจการวจัิยเพือ่ท้องถิน่ และการวจิยัเพือ่ชมุชนอย่างแท้จรงิ งานนีเ้ป็นงานที่
เราจะต้องเรียนรู้และสร้างให้เป็นจริง ให้สมกับภารกิจที่สังคมมอบให้เรา.
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ  
กองบรรณ�ธิก�ร : ก�นต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

จารุุวรรณ

ดี ใ จมากครับที่ ส ามารถ 
คร้าเหรียญกลับมาได้ เพราะ
เป็นปีแรกที่ผมได้แข่งในกีฬา
มหาวิทยาลัยด้วย ผมได้รับ
การสนับสนุน รวมถึงแรง
ผลักดันท่ีดีจากครอบครัวและ
อาจารย์ที่คอยให้ก�าลังใจจน
ท�าได้ตามเป้าหมายครับ

รูดม ่านป ิดฉากกันไปเรียบร ้อยแล ้ว
ส�าหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรี
เกมส์” ท่ี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
เจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ที่ผ่านมา 

“จันทรเกษม”... เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญญาชนน้ีมาโดย
ตลอด และมุ่งมั่น พัฒนา ทักษะ เปิดโอกาส

“๖ หนุ่มสาว” สร้างชื่อเวทีปัญญาชน
คว้า ๖ เหรียญ กีฬามหาวิทยาลัย

ให้เหล่าปัญญาชนได้หาประสบการณ์จากเวที
การแข่งขันทุกระดับ

การแข่งขันครั้งนี้ “จันทรเกษม” สามารถ
คว้าเหรียญรางวัล รวม ๖ เหรียญ จาก ๒ 
ชนิดกีฬา คือ ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน 
และ ๔ เหรียญทองแดง ต้องขอปรบมือให้
เหล่าปัญญาชนตวัแทนมหาวิทยาลยัของเราที่
สร้างชือ่เสยีงและสามารถคว้าเหรยีญรางวลั
มาได้ จากสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า ๑๑๘ 
สถาบัน จบในอันดับที่ ๓๖ ในครั้งนี้

ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าไม่รอช้า ขอฉก
ตวั ๒ หนุม่ ๑ สาว ตัวแทนผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัครัง้
น้ีมาพูดคุยถึงการแข่งขันเวทีระดับประเทศ
กันค่ะ มาฟังกันเลย

เร่ิมต้นกันที่ หนุ ่ม “วิทย์” หรือนายรัฐ
วิชญ์ ฉัตรพิริยกรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ 
เจ้าของเหรยีญทอง จากการแข่งขนัเพาะกาย 
รุ่นโมเดลฟิสิคชาย สูงเกิน ๑๗๕ ซม. เล่าให้
ฟังถึงเหรียญทองที่ตนเองได้รับอย่างเต็มภาค
ภูมิว่า “ดีใจมากครับที่สามารถคร้าเหรียญ
กลบัมาได้ เพราะเป็นปีแรกทีผ่มได้แข่งในกีฬา
มหาวิทยาลัยด้วย ผมได้รับการสนับสนุน รวม
ถงึแรงผลกัดนัทีด่จีากครอบครวัและอาจารย์ที่
คอยให้ก�าลังใจจนท�าได้ตามเป้าหมายครับ”  
 “อย่างที่ผมบอกไป ผมเป็นนักศึกษาปีที่ ๑ 
เมื่อมาเรียนใหม่แรก ๆ  ก็จะล�าบากนิดนึงครับ

ในเรือ่งของการแบ่งเวลาในการดแูลตัวเองเพือ่
เตรียมตัวแข่งขัน แต่ใช้เวลาสักระยะผมเร่ิม
ปรบัตัวได้ สามารถแบ่งเวลาเรยีน เวลาฝึกซ้อม
ได้ครับ แต่ยังไงก็ตามผมจะให้ความส�าคัญกับ
เรื่องเรียนมาเป็นอันดับแรกเสมอครับ” หนุ่ม
วิทย์ เจ้าของเหรียญทอง เล่าถึงการแบ่งเวลา
ในการฝึกซ้อมและการเรียนว่าสามารถท�าทั้ง 
๒ สิ่งที่ตนเองรักไปด้วยกันได้ พร้อมเล่าถึง
สเน่ห์ของกีฬาเพาะกายด้วยว่า

“ส�าหรับผมแล้วกีฬาชนิดนี้ เสน่ห์อย่าง
แรกที่ท�าให้ผมเห็นได้ชัดเลยคือ มีบุคลิกภาพที่
ด ีแล้วทีผ่มรกักีฬานี ้นอกจากบคุลิกทีด่ขีึน้แล้ว 
ก็เป็นเร่ืองของสุขภาพที่ดีตามมาและสามารถ
สร้างอาชีพให้ตนเองได้ด้วยครบั นีแ่หละสเน่ห์
ของกีฬาเพาะกายในมุมมองของผม 

ผมว่าเป็นกฬีาทีต้่องมวีนิยัและความอดทน
สูงทั้งการคุมอาหาร ช่วงไดเอท การพักผ่อน 
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ที่ผมชอบกีฬามวย ก็

เพราะเป็นกีฬาประจ�าชาติ
ของคนไทยเราครับ เป็นอีก
หนึ่งศิลปวัฒนธรรมที่อยู่
คู ่กับคนไทย ผมเห็นกีฬา
ชนิดนี้เห็นตั้งแต่เด็ก ๆ ครับ 
จึงเกิดการซึมซับ อยากที่
จะรักษาและเผยแพร่ศิลปะที่
สวยงามนีใ้ห้อยูคู่่กบัคนไทย
ไปตลอดครับ

ยิ่งท�าให้เรารู้จักการจัดการกับตนเองได้ดีย่ิง
ขึ้นด้วยครับ”

“ส�าหรับการแข่งขันในรายกายน้ีในปีหน้า 
ผมคงมคีวามกดดนัอยูบ้่างครบั เราคว้าเหรยีญ
กลับมาได้ และนักกีฬาทุกคนต่างก็ต้องพัฒนา
ตนเองขึ้นมาในทุก ๆ ปี แต่ส�าหรับผมก็จะ
รักษามาตฐานในปีต่อ ๆ ไป และท�าให้ดีท่ีสุด
ครับ” หนุ่มวิทย์ เจ้าของเหรียญทองกล่าวทิ้ง
ท้ายถึงก้าวต่อไปในการพัฒนาตนเองในเวที
ปัญญาชนแห่งนี้

เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่ม “ตาล” นาย
ชาญชยั ชงิชนะ นกัศกึษาชัน้ปีที ่๔ สาขาวชิา
พลศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ เจ้าของเหรยีญเงนิ 
จากการแข่งขนัมวยไทยสมัครเล่น รุน่เฟเธอร์
เวท น�า้หนักเกิน ๕๔ กก. แต่ไม่เกิน ๕๗ กก. 
บุคคลชาย ที่เล่าถึงเหรียญเงินท่ีตนเองได้รับ
อย่างภาคภมูใิจว่า “ดใีจและภมูใิจครบั ผมเตม็
ที่กับการแข่งขันทุกรอบ หวังอยู่ลึก ๆ  ว่าจะท�า
ผลงานออกมาได้ดี แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกล
ถงึเหรยีญเงินครบั ถอืว่าเกนิคาดมาก แต่ก็เป็น
รางวัลที่ยิ่งใหญ่กับการที่เรามุ่งม่ัน ต้ังใจ และ

ท�าเต็มความสามารถ ภูมิใจครับ”
“ครั้งนี้ ผมเตรียมตัวมาหนักเหมือนกัน

ครับ ฟิตซ้อมต่อเนื่อง ตื่นมาซ้อมเช้าตั้งแต ่
ตห้ีาครึง่ อาทติย์ละ ๓ - ๔ วนั และวิง่ทกุวนัใน
ช่วงเยน็ ผมได้รบัการสนบัสนนุ การดแูล ใส่ใจ 
จากโค้ชมากครบั ท�าให้เราตืน่ตวัอยูต่ลอดเวลา 
และก่อนแข่งขัน ๑๐ วัน ได้ไปซ้อมอยู่ท่ีการ
กฬีาแห่งประเทศไทย (กกท.) ลงนวมกบัเพือ่น ๆ  
น้อง ๆ เเละโค้ช ซึ่งในเรื่องความพร้อมถือว่า
พร้อมเลยทีเดยีวครบัในตอนนัน้ แรงขบัเคลือ่น
มีเต็มท่ีจากคนรอบข้างทุกคน จนท�าให้ผม
ประสบความส�าเร็จกลับมาได้” หนุ่มตาลหมัด
หนัก เล่าถึงความพร้อมในการเข้าแข่งขันใน
ครั้งนี้ และการสนับสนุนที่ได้รับจนประสบ
ความส�าเรจ็ในเวทนีีอ้ย่างสมศักด์ิศรี ทัง้ยังเล่า
ถึงสเน่ห์ของกีฬาแม่ไม้มวยไทยด้วยว่า

“สเน่ห์ของกีฬามวยไทยคือ มีการร�ามวย
ลีลาสวยงาม การใช้อาวุธหมัดเท้าเข่าศอกใน
การต่อสู้ อีกอย่างคือเสน่ห์ไม่ว่าเราจะสู้ชก
กันเเรงแค่ไหน พอเสร็จจากการแข่งขัน เรามี

น�า้ใจนกักฬีาต่อกนัเสมอครับ มขีอโทษกนั ไม่มี
การโกรธเคืองใด ๆ นอกเกมกีฬา ทุกคนคือพี่
น้องร่วมการแข่งขัน ร่วมอาชีพ มุ่งม่ันท�าใน
สิ่งที่รักเหมือนกัน 

ทีผ่มชอบกฬีามวย ก็เพราะเป็นกีฬาประจ�า
ชาติของคนไทยเราครับ เป็นอีกหนึ่งศิลป
วฒันธรรมทีอ่ยู่คูกั่บคนไทย ผมเหน็กฬีาชนดินี้
เหน็ตัง้แต่เดก็ ๆ  ครบั จงึเกดิการซมึซบั อยากที่
จะรกัษาและเผยแพร่ศลิปะทีส่วยงามนีใ้ห้อยูคู่่
กับคนไทยไปตลอดครับ”

ปิดท้ายกับสาวสวย “น�้าอ้อย” นางสาว 
วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขา
วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เจ้าของ
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเพาะกาย  
รุ่นโมเดลฟิสิคหญิง สูงเกิน ๑๖๒ ซม. เล่าถึง
เหรยีญรางวลัทีเ่ธอได้รบัว่า “เหรยีญทองแดง
ที่ได้มานั้น ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายค่ะ  
เพราะก่อนเเข่งคิดไว้ว่าต้องติดเหรียญ ๑ - ๓ 
ให้ได้ พอผลตัดสินออกมา ยังจ�าความรู ้สึก 
ตอนน้ันได้อยู่เลยค่ะ ดีใจและภูมิใจมากค่ะ ที่
ได้เหรียญทองเเดงมาได้ และเราไม่ไช่นกัเพาะกาย 
มาตั้งเเต่เเรกเลยภูมิใจมากเป็นพิเศษค่ะ”

“เดมิเป็นนกัวอลเลย์บอลชายหาดมาก่อนค่ะ  
ทีนี้คู ่ที่เล่นชายหาดคู ่กันเรียนจบก่อนด้วย 
ความที่รักกีฬามากไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้
ทีไ่ด้ออกก�าลงักาย เลยหนัมาเล่นกฬีาเพาะกายค่ะ 
สิง่ทีอ้่อยได้จากกฬีาชนิดนีค้อื ๑) สร้างเเรงบนั
ดาลใจให้คนรอบข้างมาออกก�าลัง ได้ด้วย ๒) 
คือชนะใจตัวเองค่ะเพราะกีฬานี้ต้องใช้ความ

อดทนสงู ทัง้เรือ่งการกนิ การซ้อม การพักผ่อน
ทุกอย่างถูกก�าหนดกฎเกณฑ์ไว้หมดค่ะ” สาว
สวยน�้าอ้อย เล่าถึงการก้าวเข้ามาสู่กีฬาเพาะ
กาย จนประสบความส�าเร็จในวันนี้ พร้อมเล่า
ถึงการฝึกซ้อมของเธอที่ต้องมีมากกว่าทุก ๆ 
คนด้วยว่า

“เรื่องของการฝึกซ้อม หนูต้องมีมากกว่า
ใคร ๆ เลยค่ะ เพราะเราเหมือนต้องเริ่มนับ ๑ 
ใหม่ เพิ่งเข้าวงการเพาะกายเป็นครั้งแรก แต่
โชคดีที่เป็นคนที่ชอบออกก�าลังกายอยู่แล้ว ก็
จะซ้อมหลังโรงเรียนเลิกค่ะ เพราะหนูฝึกสอน
เเล้ว เวลาที่ซ้อมมีน้อยมากค่ะ ซ้อมวันล่ะ
ชั่วโมงครึ่งเอง เเละต้องขยันเพิ่มมากขึ้นเป็น 
๒ เท่าเลยค่ะ สอนเด็กด้วยซ้อมด้วย

ส่วนการดเูเลการกนิกจ็ะมอีาจารย์ก้องสยาม 
ทีส่าขาวชิาพลศกึษาเป็นคนจดัโปรเเกรมให้ค่ะ 
ต้องขอขอบคณุคณาจารย์ เพ่ือน ๆ  พ่ี ๆ  ทีค่อย
เป็นก�าลงัใจ ให้ความช่วยเหลอืและดแูลตลอด
ระยะเวลาการเตรียมตัวและแข่งขันค่ะ” 

ต้องขอปรบมอืและยนิดกีบัเดก็เก่งของเรา 
ไม่ได้มเีพยีงแค่หนุม่สาว ๓ คนนีเ้ท่านัน้นะคะ 
ยังมีอีก ๓ คนท่ีสามารถคว้าเหรียญทองแดง
มาให้มหาวทิยาลยัของเราด้วย ได้แก่

น.ส.วรรนดิา พณิวงค์ นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ 
นกัศกึษาสาขาวชิาพลศกึษา จากการแข่งขนั
มวยไทยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น�้าหนักเกิน 
๔๘ กก. และไม่เกิน ๕๑ กก. บคุคลหญงิ

น.ส.ภุมรินทร์ ศรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา จากการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่น รุน่ไลท์ฟลายเวท น�า้หนกัเกนิ 
๔๕ กก. และไม่เกนิ ๔๘ กก. บคุคลหญงิ

นายสทิธชิยั ยังโนนตาด นกัศกึษาชัน้ปีที ่๒ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา จากการแข่งขนั
เพาะกาย รุน่แอทเลตคิฟิสคิชาย ความสงูไม่เกิน 
๑๗๕ ซม.



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๔ ประจำ�วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๑
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๖
ประชุมเก็บข้อมูลปัญหาของกลุ่มเกษตรกรอำาเภอสรรคบุรี  
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพัฒนาท้องถิ่น  

กับกลุ่มเกษตรกรอำาเภอสรรคบุรี ๑๑ กลุ่ม และเกษตรอำาเภอ

กิจกรรมออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ณ โรงเรียนสตรีวิท ๒ เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ท่ีผ่านมา

ณ ห้องประชุม MK ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๔ ประจำ�วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๑

www.chandra.ac.th

๗

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มรภ.จันทรเกษม
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ รอบโควตา  
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำาเพ็ญ

ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ช้ัน ๑ อาคารส�านักงานอธิการบดี

ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๘ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๔ ประจำ�วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๑

จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๔ ประจำ�วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๑

 ณ  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา


